

สรุปการประชุมหารือของคณะกรรมการการพัฒนาสังคมและกิจกรรมเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา
กับส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันพุธที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการการพัฒนาสังคมและกิจกรรมเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา นำโดยนายอนันต์ วรดิพิงศ์ รองประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยที่ปรึกษาและนักวิชาการประจำคณะกรรมการ ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ผู้แทนจากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาและผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์ ในประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กออกจากโรงเรียนกลางคัน เนื่องจากคณะกรรมการได้พิจารณาศึกษาข้อมูลแล้วพบว่านักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในกรุงเทพมหานครและกรุงเทพมหานคร มีการออกจากโรงเรียนกลางคันเป็นจำนวนมาก อันเนื่องมาจากปัจจัยหลายประการ เช่น การย้ายตามครอบครัวที่มีอาชีพรับจ้างไม่เป็นหลักแหล่ง ปัญหาเศรษฐกิจของครอบครัว และสภาพแวดล้อมของสังคมที่เลวร้าย และมีนักเรียนกลุ่มเสี่ยงอีกจำนวนมากที่อาจจะต้องออกจากโรงเรียนกลางคันอันเนื่องมาจากปัญหาดังกล่าว ซึ่งมีแนวโน้มที่เด็กกลุ่มดังกล่าวจะไปสู่การประกอบอาชีพที่ไม่สุจริต จึงทำให้เด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ดังนั้น เพื่อให้เด็กได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีการประกอบอาชีพสุจริตที่จะสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้โดยไม่เป็นภาระของสังคม ที่ประชุมจึงมีความเห็นสอดคล้องกันที่จะสร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำในพื้นที่กรุงเทพมหานครสักแห่งหนึ่ง โดยจัดหลักสูตรการสอนที่เน้นด้านวิชาชีพให้ครอบคลุมถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) แต่ทั้งนี้ ประเด็นปัญหาที่สำคัญ คือ กระทรวงศึกษาไม่มีงบประมาณในการสร้างและจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างโรงเรียนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังนั้น ที่ประชุมจึงเห็นควรให้ประสานกับสำนักงานโครงการในพระราชดำริและกรุงเทพมหานครเพื่อขอใช้ที่ดินสร้างโรงเรียน และให้เชิญหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ ในวันพุธที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ดังนี้

๑. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๓. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกรมอาชีวศึกษา
๔. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

